



# CHỦ NHẬT, Mồng Một Tháng 10, 2023

## Tuần Thứ XXVI Mùa Thường Niên Năm A



Cách đây không lâu, một người bạn Công giáo lâu năm của tôi lầm bầm với tôi: “Con không chịu nổi tất cả những người mới trở lại đạo kia. Họ luôn làm rung chuyển con thuyền. “ Điều đó làm tôi ngạc nhiên vì anh ta tận tâm truyền giáo nhưng lại gặp khó khăn trong việc cởi mở với những người Công giáo mới. Điều này khiến tôi nhận ra rằng, tôi dễ dàng khép kín trái tim mình lại đối với những người mà tôi cho là người ngoài nhưng họ lại muốn trở thành thành viên mới của cộng đồng Công giáo. Gần như vô ý thức, tôi quy thể giới thành những phạm trù “chúng ta” và “bọn họ”. Kết quả là cộng đồng đầy ý nghĩa kia âm thầm bị tôi thu hẹp lại trong cuộc sống.---Không phải tất cả chúng ta đều hành động như thế ở một mức độ nào đó sao? -- Câu chuyện ngụ ngôn thú vị tuần này của Chúa Giêsu về hai người con trai đã làm nổ tung thế giới đen trắng đó. Một người con trai nói rằng anh ấy sẽ không đi làm, nhưng rồi anh ấy đã làm. Người kia nói sẽ làm, còn sau đó thì không. “Đó chính là ý muốn của cha anh ấy?” Thiên Chúa hỏi. Giống như rất nhiều người trong chúng ta, khi xác định câu trả lời đầu tiên là câu trả lời, các nhà chức trách tôn giáo đã thể hiện sự đạo đức giả tiềm ẩn khi từ chối đi theo Chúa Giêsu. Họ - giống như chúng ta - trực giác được đúng con đường để đi nhưng đơn giản là không làm được. Những người thu thuế và gái mại dâm thực sự họ đang bước theo Chúa Giêsu và do đó được làm việc trong Nước Thiên Đàng. Mọi người đều được mời gọi thi hành thánh ý Thiên Chúa bất kể chúng ta đặt nhãn hiệu cho họ là gì đi nữa. -- Tuần này chúng ta hãy từ chối những phạm trù tiện lợi nhưng rất có hại là “người trong cuộc” và “người ngoài cuộc”. Thay vào đó, chúng ta hãy đón nhận một thái độ biết ơn mà Chúa Giêsu đang kêu gọi những người nam nữ sa ngã, yếu đuối và đầy sầu khổ như bạn và tôi. Để rồi sau đó, chúng ta bắt đầu thấy rằng những người thu thuế và gái mại dâm không phải là họ. Họ là chúng ta. —Và Chúa Giêsu muốn tất cả mọi người trong chúng ta cùng làm việc trên con thuyền của Người, bất kể sóng gió bão táp.. (LM. John Muir @ 4Lpi—Mt 21:28-32)

### TRỞ VỀ

Hai con phụng dưỡng cha già,  
Giúp cha chăm sóc, cửa nhà ruộng nương.  
Dụ ngôn câu chuyện dễ thương,  
Nhờ con phụ giúp, đêm trường lắng lo  
Sai con thứ nhất hện hò,  
Chối từ không chịu, lo cho việc đồng.  
Chiều về hối hận nghĩ thông,  
Vào vườn lao động, ra công thi hành.  
Ngò lời con thứ cầm canh,  
Giúp cha công tác, tập tành thân gom.  
Xin vâng, con sẽ trông nom,  
Nhưng vì lười biếng, không dòm ngó chi.  
Hứa lèo lại chẳng muốn đi,  
Nên đành thất hứa, lắm khi muộn phiền.  
Cha già đáng kính dịu hiền,  
Mong con hối hận, tội khiến xóa nhà.  
Tội nhân thu thuế mù lòa,  
Những người gái điếm, trước tòa Chúa thương.  
Ăn năn hối cải mở đường,  
Trở về bên Chúa, tựa nương tháng ngày.

LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mátthêô 21:28-32

### CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA THÁNG MƯỜI 2023

#### Ý Nguyện Chung : Cầu cho Thượng Hội Đồng



Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.

Mọi thắc mắc liên quan đến các **Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.**  
Xin vui lòng liên lạc  
Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí  
qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 ext. 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



### TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

Ngày 23 & 24 Tháng Chín , 2023

Xin vui lòng tham khảo qua

Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:

[www.olphriverside.org](http://www.olphriverside.org)



**1. CĐ ĐMLT sẽ tổ chức Cung Nghinh Rước Kiệu Đức Mẹ Tháng Mân Côi vào Chủ Nhật tuần tới, Mồng Tám Tháng Mười, 2023**

**2. CĐ ĐMLT có Thánh Lễ mỗi Thứ Sáu đầu tháng tại Nhà Nguyện Giáo Xứ vào lúc 7 giờ chiều.**

**3. THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều CHỦ NHẬT**

**HỘI ĐỒNG MỤC VỤ - Cộng Đoàn ĐMLT** — Chủ Tịch: A. Đỗ V. Tâm / Phó CT Nội Vụ : A. Trần T. Tùng  
Phó CT Ngoại Vụ : A. Lê T. Hậu / Thư Ký : C. Bùi Kim Tân / Thủ Quỹ : A. Nguyễn T. Thương / Tài Chánh: C. Triết Tạ